

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 11 năm 2022

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Thường trực) tiếp nhận tổng hợp ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

- Người dân quan tâm, lo lắng nhất hiện nay là các công ty, xí nghiệp ngưng sản xuất hoặc cắt giảm lao động dẫn đến tình trạng thất nghiệp khắp nơi; một số công nhân quê ở An Giang đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, ... bị cắt giảm lao động, mất việc làm trở về quê; một số công ty nước ngoài đứng chân tại tỉnh An Giang do không có đơn đặt hàng (hoặc số lượng đơn đặt hàng giảm) nên cũng cắt giảm số lượng công nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng, đời sống gặp nhiều khó khăn. Qua đó, dư luận mong muốn các ngành chức năng quan tâm, giải quyết chế độ trợ cấp mất việc cho công nhân; tạo điều kiện việc làm cho số công nhân đang thất nghiệp từ các khu công nghiệp lớn trở về để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

- Dư luận trong giới trí thức quan ngại những khó khăn, biến động của năm 2022 sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, nhất là các vấn đề như: Những biến động bất lợi trên thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường tiền tệ, áp lực lạm phát, việc tăng lãi suất ngân hàng... đã và sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 đến sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân; dư luận băn khoăn một số vấn đề như: trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp thời gian qua. Tình trạng thiếu thốn về vật tư, trang thiết bị, thuốc trong ngành y tế có liên quan đến các quy định về đầu thầu; cán bộ, viên chức trong ngành y tế và nhiều ngành nghề khác xin nghỉ việc trong khu vực công... các ngành chức năng chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả. Tình trạng tiêu cực, lãng phí, tham nhũng được phát hiện và xử lý ngày càng nhiều; thậm chí ở các cơ quan tư pháp, nội chính. Tình hình cung ứng xăng dầu kéo dài nhiều tháng qua; mặc dù đã có nhiều hội nghị, chỉ đạo, giải pháp, kiểm tra, thanh tra... và quyết tâm giải quyết từ Chính phủ đến các tỉnh thành nhưng đến nay vẫn còn tiếp tục xảy ra.